

Số ca mắc Covid-19 gia tăng, các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin

Những ngày gần đây, số ca mắc Covid-19 tại Việt Nam tăng cao, có ngày số ca mắc lên tới gần 3.600 ca, cao nhất trong gần 4 tháng qua. Tại Thái Bình, số ca mắc Covid-19, ca nhập viện điều trị cũng có xu hướng tăng nhẹ. Cùng với tuyên truyền, khuyến cáo người dân thực hiện đeo khẩu trang, khử khuẩn... nhiều địa phương đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

Gia tăng số ca mắc, ca nhập viện điều trị do Covid-19

Nếu như tháng 7/2022, số ca mắc Covid-19 mới ở nước ta chỉ dao động từ vài trăm đến khoảng 2.000 ca/ngày thì những ngày gần đây, số ca mắc luôn ở mức hơn 3.000 ca/ngày. Không chỉ tăng số ca mắc mới, số ca nặng phải nhập viện điều trị cũng tăng. Nhiều ngày số ca nặng phải thở oxy luôn ở mức 3 con số. Cùng với nhiều tỉnh, thành phố, số ca mắc Covid-19 mới, ca nhập viện điều trị tại Thái Bình cũng tăng nhẹ. Báo cáo của Sở Y tế về tình hình dịch Covid-19 hàng ngày cho thấy, nếu như trong tháng 7, số ca mắc Covid-19 mới ở mức hơn 20 ca/ngày; ca điều trị tại các cơ sở y tế là từ vài ca đến dưới hơn 20 ca thì đến tháng 8, số ca mắc mới, ca nhập viện điều trị đã tăng. Cụ thể, từ ngày 18/8 đến nay, số ca mắc mới ở khoảng 50 ca/ngày; số ca điều trị tại các cơ sở y tế là hơn 50



Tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho học sinh.

ca/ngày, có ngày là hơn 60 ca. Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Nhi Thái Bình cũng đã tiếp nhận một số bệnh nhân nặng do Covid-19.

Bác sĩ Trần Trọng Kiểm, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Thái Bình cho biết: Ngày 26/8, Bệnh viện hiện có 11 bệnh nhân đang điều trị Covid-19. Các bệnh nhân chủ yếu dưới 5 tuổi, chưa tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Trong các bệnh nhân đang điều trị có bệnh nhân nhi nặng mới 1,5 tháng tuổi. Bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi nặng, suy hô hấp phải thở oxy.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, số bệnh nhân Covid-19 nhập

viện điều trị cũng đã tăng so với các tháng trước. Hiện Bệnh viện đang có khoảng 10 bệnh nhân nặng điều trị.

Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin, củng cố hàng rào miễn dịch

Trước sự xuất hiện của các biến thể mới, việc gia tăng số ca mắc, ca nặng điều trị, các địa phương đã tuyên truyền về tình hình dịch bệnh, lợi ích của việc tiêm vắc-xin... Vì thế, khi có thông báo về đợt tiêm mới, nhiều người đã chủ động đến các cơ sở y tế để tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Chị Trần Thị Thu Hiền, xã Nam Thanh (Tiền Hải) chia sẻ: Máy tháng trước,

người lớn trong nhà đã tiêm vắc-xin hết chỉ còn các con chưa tiêm do mắc Covid-19 nên tôi rất lo. Đến nay, các con đã đủ điều kiện tiêm. Vì thế, khi các con đi chơi ở Điện Biên về, được xã thông báo tổ chức tiêm cho trẻ từ 5 - 11 tuổi, tôi cho các con đi tiêm ngay. Các con tiêm xong tôi thấy yên tâm hơn.

Không chỉ gia đình chị Hiền, thời gian gần đây, nhiều bậc phụ huynh xã Nam Thanh cũng đã tích cực hưởng ứng việc tiêm vắc-xin cho trẻ. Y sĩ Nguyễn Bang Kỳ, Trạm trưởng Trạm Y tế xã cho biết: Bên cạnh những thuận lợi, công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19 trên địa bàn xã có một

số khó khăn do tâm lý chủ quan của người dân. Nhiều người mắc Covid-19 rồi hoặc tiêm xong 2 mũi vẫn mắc Covid-19 nên không muốn tiêm mũi 3. Có người tiêm mũi 1, mũi 2 ở địa phương nhưng khi dịch ổn định lại đi làm ăn ở nơi khác. Một số gia đình có trẻ trong độ tuổi tiêm vắc-xin phòng Covid-19 chưa dám cho con tiêm vì nghe những thông tin không đúng, chưa được kiểm chứng về việc tiêm vắc-xin... Để người dân hiểu đúng về lợi ích của việc tiêm vắc-xin, tình hình dịch Covid-19 hiện nay, xã đã tăng cường công tác tuyên truyền; phối hợp với các trường học, các ban, ngành, đoàn thể, thôn rà soát, lập danh sách, vận động người dân tiêm vắc-xin. Do đó, thời gian gần đây, người dân trong xã đã tích cực đến Trạm để tiêm.

Công tác tiêm vắc-xin vẫn đang được các địa phương tích cực triển khai. Tính đến hết ngày 25/8, toàn tỉnh đã tiêm được 4,18 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19. Tuy nhiên, theo đánh giá của ngành y tế, tiến độ tiêm mũi 1, mũi 2 cho trẻ từ 5 - 11 tuổi chưa đạt yêu cầu đề ra. Thời gian tới, các địa phương cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên; tiêm mũi 3 cho trẻ từ 12 - 17 tuổi và tiêm cho trẻ từ 5 - 11 tuổi.

Vắc-xin được xem là vũ khí chiến lược trong phòng, chống dịch Covid-19. Mỗi mũi tiêm sẽ giúp người dân tăng cường kháng thể trước bối cảnh dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp. Tiêm đúng, đủ liều khi đến lịch là quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của người dân để góp phần kiểm soát, giữ vững thành quả phòng, chống dịch, hạn chế ca mắc, ca nặng và tử vong do Covid-19.

HOÀNG LANH

HỌC SINH CÁC CẤP HỌC...

(Tiếp theo trang 1)

và các nội quy, quy định của trường, lớp, bầu ban cán sự và triển khai một số nội dung chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới. Công tác phòng, chống dịch bệnh tiếp tục được các nhà trường đặc biệt chú trọng nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho cán bộ, giáo viên và học sinh.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo tất cả các cơ sở giáo dục rà soát, tu sửa cơ sở vật chất sẵn sàng đón học sinh tựu trường.

SÂU CUỐN LÁ NHỎ...

(Tiếp theo trang 1)

phun thuốc phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ cho diện tích có mật độ sâu từ 20 con/m² trở lên, thời gian phun từ ngày 4 - 8/9 (ước toàn tỉnh có khoảng 46.000ha cần phun trừ); ngoài ra, cần chú ý vào tình hình sinh trưởng của lúa mùa và mức độ phát sinh, gây hại của sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân hai chấm và các đối tượng sâu bệnh khác có phương án phòng, trừ cụ thể để bảo vệ sản xuất đồng thời hạn chế tối đa việc lãng phí thuốc bảo vệ thực vật, gây ô nhiễm môi trường.



Cán bộ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật kiểm tra diễn biến sâu bệnh hại trên đồng ruộng.

Ngành nông nghiệp đề nghị các huyện, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, cụ thể đến các địa phương về phòng, trừ sâu bệnh theo hướng dẫn của ngành chuyên môn; chỉ đạo các HTX DVNN chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư, thuốc bảo vệ thực vật để phục vụ nhân dân. Các cơ quan chuyên môn trong ngành huy động tối đa lực lượng cán bộ kỹ thuật tăng cường cho các địa phương để hướng dẫn các biện pháp phòng, trừ sâu bệnh bảo đảm hiệu quả.

Tuyên truyền pháp luật lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng

Chiều ngày 29/8, Cục Quản lý thị trường tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện pháp luật lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng cho các thương nhân, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Các thương nhân và doanh nghiệp được phổ biến những nội dung cơ bản của pháp luật về an toàn, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của thương nhân trong sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu khí, LPG/LNG/CNG. Ngoài ra, các thương nhân và doanh nghiệp phân phối, kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn còn được phổ biến những hành vi bị cấm, các hình thức xử lý của cơ quan chức năng xử phạt nếu vi phạm. Cục Quản lý thị trường tỉnh cũng tổ chức cho các thương nhân, doanh nghiệp ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, không vi phạm, tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo môi trường đầu tư kinh doanh công bằng, lành mạnh, ổn định.

KHÁC QUẢN

TIỀN HẢI Bồi dưỡng kỹ năng cho đại biểu HĐND cấp xã

Từ ngày 29 - 31/8, hơn 800 đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được các báo cáo viên là thành viên chuyên trách các ban HĐND huyện Tiền Hải truyền đạt 4 chuyên đề về các nội dung hoạt động của Thường trực HĐND cũng như của các ban HĐND. Cụ thể: kỹ năng phát triển năng lực thực thi nhiệm vụ của đại biểu HĐND huyện, xã; kỹ năng thu thập và xử lý thông tin trong hoạt động của đại biểu HĐND cấp huyện, xã và nghe tình hình phát triển kinh tế - xã hội, những vấn đề đặt ra cho HĐND cấp xã trong việc quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ngoài những nội dung được truyền đạt, các đại biểu tham dự tập huấn tiến hành thảo luận, trao đổi những nội dung còn vướng mắc, khó khăn tại đơn vị mình và được các báo cáo viên hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện công việc.

NGUYỄN HƯƠNG (Đài TTTH Tiền Hải)

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 29/8

Việt Nam: Hơn 7.000 bệnh nhân khỏi bệnh
Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 ngày 29/8 của Bộ Y tế cho biết, có 2.409 ca mắc Covid-19 mới, tăng hơn 700 ca so với ngày hôm qua. Trong ngày có hơn 7.000 bệnh nhân khỏi bệnh, 1 trường hợp tử vong tại Hải Dương.

Trong ngày có 193.487 mũi vắc-xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, đến nay, tổng số mũi vắc-xin đã được tiêm là gần 256 triệu mũi, trong đó, số mũi tiêm cho trẻ từ 5 - 11 tuổi là gần 15,2 triệu mũi.
Số ca nặng đang phải thở oxy là 91 ca.

Thái Bình: Các cơ sở y tế tuyến tỉnh, huyện tiếp nhận thêm 7 bệnh nhân mới
Trong ngày các cơ sở y tế tuyến tỉnh, huyện tiếp nhận thêm 7 bệnh nhân mới, tổng số bệnh nhân đang điều trị tại đây là 61 bệnh nhân.
Tính đến hết ngày 28/8, Thái Bình đã tiêm hơn 4,19 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19, trong đó tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 3 đạt 88,75%; trẻ từ 12 - 17 tuổi đã tiêm mũi 3 đạt 39,5%; trẻ từ 5 - 11 tuổi đã tiêm 1 mũi vắc-xin đạt 79,23%.

ĐẶNG ANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỞ Y TẾ: 0969.851.212
0227.3640.786

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476
0227.3831.885

Từ đây, trung bình mỗi năm trên địa bàn xã Phong Châu xảy ra 15 - 17 vụ việc liên quan đến ANTT, an toàn giao thông. Nhưng từ cuối năm 2021 đến nay, xã triển khai mô hình "Camera giám sát an ninh" thì tình hình ANTT trên địa bàn được bảo đảm, số vụ trộm cắp, tai nạn giao thông giảm sâu, ý thức của người dân được nâng lên, nhất là việc chấp hành tốt các quy định khi tham gia giao thông, bảo vệ môi trường. Thiếu tá Ngô Thế Mạnh, Trưởng Công an xã Phong Châu cho biết: Toàn xã có trên 70 camera giám sát an ninh, trong đó 20 camera do địa phương lắp, trên 50 camera các gia đình tự lắp. Các camera do địa phương lắp được kết nối internet, theo dõi trên màn hình lớn đặt tại phòng Công an xã để thuận tiện cho việc quan sát, theo dõi, phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra. Dù mới triển khai nhưng hệ thống camera giám sát an ninh đã phát huy hiệu quả, phục vụ đắc lực cho lực lượng Công an xã trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT, an toàn giao thông ở địa phương. Điển hình là đầu năm 2022 trên địa bàn xã xảy ra vụ trộm tài sản là xe mô tô, điện thoại, trị giá tổng trị giá trên 40 triệu đồng. Từ nguồn dữ liệu trích xuất từ camera, Đội hình sự Công an huyện và Công an xã đã thu thập chứng cứ có liên quan, sàng lọc, truy tìm, bắt giữ đối tượng sau 1 ngày gây án. Cũng thông qua việc truy xuất hình ảnh từ hệ thống camera, Công an xã đã xác định được nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường 39 thuộc địa phận thôn Cổ Xá dẫn đến chết người là do tay gạt y trởi mưa, đường trơn. Ông Nguyễn Văn Vinh, thôn Khước Đông, xã Phong Châu cho biết: Việc triển khai lắp đặt camera giám sát an ninh đáp ứng đúng nguyện vọng của bà con nhân dân. Gia đình đồng thuận cho địa phương kết nối wifi và điện để camera lắp

Mô hình "Camera giám sát an ninh" ở Đông Hưng

Mô hình "Camera giám sát an ninh" được triển khai trên địa bàn huyện Đông Hưng thời gian qua đã giúp lực lượng công an làm tốt hơn công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Đây được xem là "tai mắt", là "cánh tay nối dài" của lực lượng công an các địa phương.



Công an xã Phong Châu (Đông Hưng) khai thác và sử dụng hệ thống camera giám sát an ninh trên địa bàn.

trước cửa nhà hoạt động 24/24 giờ, cùng bà con theo dõi, giám sát, bảo vệ camera. Từ khi có camera giám sát an ninh, không chỉ ANTT được bảo đảm mà ý thức chấp hành các quy định bảo đảm an toàn giao thông của nhân dân cũng được nâng lên.

Ở xã Nguyễn Xá, mô hình "Camera giám sát an ninh" được triển khai từ đầu năm 2021. Ban đầu, địa phương thí điểm lắp đặt 6 mắt camera tại các điểm trọng yếu của xã. Với mục tiêu phủ kín

camera tại các cửa ngõ, vùng giáp ranh với các xã và trên quốc lộ 39A chạy qua địa bàn xã, vừa qua, UBND xã tiếp tục trích ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực xã hội hóa trên 150 triệu đồng mua, lắp thêm ở 16 điểm. Đồng chí Nguyễn Đăng Dân, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Xá cho biết: Sau một thời gian thí điểm hoạt động của camera giám sát an ninh mang lại nhiều lợi ích, nhất là bảo đảm ANTT trên địa bàn, vì vậy xã tiếp tục lắp đặt

16 camera, nâng tổng số camera giám sát an ninh toàn xã lên 22 mắt. Ngoài ra, xã giao lực lượng công an tuyên truyền, vận động các hộ gia đình đã lắp hướng camera ra phía ngoài đường, hợp tác với Công an xã trích xuất hình ảnh khi cần được yêu cầu và cấp các tầng lớp nhân dân trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, góp phần bảo đảm ANTT, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Với nỗ lực của các cấp, các ngành có liên quan, lực lượng công an và đặc biệt sự quan

HIẾU NGHĨA



Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS thành phố Thái Bình thi thực hành lái xe mô tô an toàn.

BAN CHQS THÀNH PHỐ Thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ và lái xe mô tô an toàn

Sáng ngày 29/8, Ban CHQS thành phố Thái Bình tổ chức hội thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ và lái xe mô tô an toàn.

Tham gia hội thi, 142 thí sinh là cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS thành phố và dân quân các xã, phường trải qua 2 phần thi lý thuyết và thực hành. Trong phần thi lý thuyết, các thí sinh trả lời

các câu hỏi liên quan đến nội dung, quy định của Luật Giao thông đường bộ, hệ thống báo hiệu đường bộ, kỹ thuật điều khiển xe mô tô an toàn. Phần thực hành, các thí sinh tham gia 5 bài thi: Lái xe mô tô trên sơ đồ qua hình số 8, hình số 3, đi vạch đường thẳng, đường có vạch kẻ, đường gồ ghề. Hội thi là dịp để cán bộ, chiến

sĩ lực lượng vũ trang thành phố bổ sung kiến thức, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và rèn luyện kỹ năng điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông, góp phần bảo đảm an toàn, hạn chế tối đa xảy ra tai nạn giao thông.

MAI HIỀN (Đài TTTH thành phố)